



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
เรื่อง มาตรการองค์กรขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมการ “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนด ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๒.๓ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๒๔.๙๐ ต่อแสนประชากร ประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำนโยบายการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการในระดับพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน กิจกรรมการกำหนดมาตรการองค์กรขับขี่ปลอดภัย อบรมวินัยจราจรและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านจึงประกาศมาตรการองค์กรขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมการ “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ดังนี้

๑. กำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของหน่วยงานเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร “สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ผ่านเข้า - ออก เขตพื้นที่ของหน่วยงาน

๒. ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า-ออก ในเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อใช้ทางสาธารณะ

๓. ผู้มาติดต่อราชการที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง กรณีหากไม่สวมหมวกนิรภัย ให้เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายแนะนำให้สวมหมวกนิรภัยและขอความร่วมมือสวมหมวกนิรภัยในครั้งต่อไป

๔. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรของหน่วยงาน หากกระทำความผิดกฎหมายจราจรและวินัยจราจร เรื่อง การไม่สวมหมวกนิรภัย ให้หน่วยงานต้นสังกัดเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนดและว่ากล่าวตักเตือน/พิจารณาดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวัช คลังกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน